

CÔI THƯỢNG GIỚI

SAGIANG

I.- HÌNH THÀNH CÔI THƯỢNG GIỚI

Trong thiên nhiên vô không gian tính và vô thời gian tính, chúng ta mới được biết có 7 Vũ trụ đang luân chuyển nhau Thành Trụ Hoại Không, tuần tự nhi tiến, còn Tam Thiên, Đại Thiên do Đức Phật thuyết giảng, chỉ loáng thoáng thôi. Hiện nay theo Phật thuyết Vũ trụ Ta Bà do Đức Bồ tát Thích Ca Mâu Ni Phật làm giáo chủ, nó rộng lớn bao nhiêu, chưa có biết được, nó bao nhiêu lâu cũng bích thò lò luôn, chỉ qua thuyết giáo được biết cõi Thượng giới nơi điều ngự của Ta Bà Giáo chủ có đường kính 30 tỷ quang niên với thời gian hình thành cả trăm ngàn tỷ năm (Chỉ phỏng đoán), là phần chánh yếu của Vũ trụ Ta Bà, khi các nguyên tử tập hợp hỏa lực trong Hỗn nguyên khối của thiên nhiên tạo ra tiếng nổ dữ dội (Big Bang) cấu tạo thành một khối lửa khổng lồ xoay tròn một chỗ, tạo ra Hư vô giới do đức Phật Tì La Giá Na Vô lượng quang điều ngự. Phải một thời gian dài, lớp lửa ngoài vỏ nguội dần, tạo ra vòng đai thứ nhứt với danh tôn là Phi vô tướng giới. Vòng đai này chỉ trụ trung do tiên Thiên khí và Hậu thiên khí tạo ra dày 1/2 tỷ quang niên. Phi vô tướng giới chỉ để chư Phật từ các nơi trong thiên nhiên (Nơi các Vũ Trụ khác) đến phụ tá Ta Bà Giáo chủ trong công việc sinh động thường xuyên. Một thời gian sau cả hàng ngàn tỷ năm, quý vị Phật giúp tạo ra vòng đai thứ nhì với 2 cung đình Đào Lợi và Đầu Suất, dày 1 tỷ quang niên với danh tôn Vô tướng giới. Quý vị Phật ở Phi vô tướng giới đào tạo hàng ngũ Bồ tát ở cung Đào Lợi và Bích chi Phật ở cung Đầu Suất. Công việc tuần tự tiến hành ở cung đình Đào Lợi là trình giảng hoằng dương tôn giáo cho các sanh hành tinh, ở cung đình Đầu Suất nghiên cứu và điều chế y dược cứu giúp nhơn sinh. Cho nên quý vị Bồ tát và Bích chi Phật phải trở xuống trần gian khai sáng nền đạo mới, phổ biến tân y dược và cứu chữa bệnh tật thành công mỹ mãn mới đắc quả vị. Qua thời gian hàng ngàn tỷ năm sau nữa, quý Ngài tạo ra vòng đai thứ ba với danh tôn Hữu tướng giới, dày 1 tỷ rưỡi quang niên với 9 cung đình có hình thức như 9 cánh hoa sen ốp vào nhau, nên mệnh danh là Cửu phẩm liên hoa. Nơi đây quý vị Bồ Tát đắc đạo quả chứng nghiệm Huấn đạo viên từ Đệ Nhứt cung đình đến Đệ Cửu cung đình, với trách nhiệm Hưởng đạo sư ở mỗi cung. Hư vô giới, Phi vô tướng giới, Vô tướng giới, Hữu tướng giới tạo ra Thượng giới với đường kính 30 tỷ quang niên, và Ngũ năng (Quang, Nhiệt, Từ, Điện, Điện từ) của Hư vô giới có năng lực tới Hữu tướng giới là hết hạn định, bên ngoài là cõi Hạ giới, Vô sắc giới, hay cõi Trời Phạm Thiên vẫn còn thuộc Thiên nhiên đen tối với nhiều Hỗn nguyên khối bao quanh Thượng giới. Quý vị Bồ tát có trách nhiệm tung ra ngoài tạo ra các Thái dương hệ, lần hồi lên Ngân Hà, và cuối cùng lên Quốc độ. Từ các sanh hành tinh ở mỗi quốc độ, quý Ngài còn phối hợp ngũ năng, nhị nguyên Âm Dương, cùng Tứ đại (Lửa, Đất, Gió, Nước) tạo ra tế bào thực vật (Nguyên sinh thực vật) trong nước, từ đó tăng trưởng lên Thủy Thực vật, tới chừng có hạt theo hơi nước lên mây, gió đưa vào đại lục, làm mưa hạt nẩy mầm mọc Thổ thực vật (Cỏ, cây, rừng) Thảo mộc tăng trưởng lên đại mộc, danh mộc, trường thọ mộc, có Mộc mới tạo thành Ngũ Hành (Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy) Đến lúc này quý Ngài phối hợp ngũ năng, ngũ hành, Âm Dương nhị nguyên tạo ra tế bào động vật (Nguyên sinh động vật) trong nước, tập hợp các tế bào với ngũ năng, ngũ hành, Âm Dương nhị nguyên tạo ra Thấp sinh động vật. Quý Ngài tiếp tục theo nguyên tắc trên tạo ra Hóa sinh động vật. Thành tự mỹ mãn tiến tục tạo ra Noãn sinh động vật, và tiếp nối lên Thai sinh động vật. Quý Ngài đã hoàn tất tứ sinh vật thể, cũng cố hoàn mỹ mới tới cuối cùng là Nhơn sinh, một sinh vật thể kiệt tác ưu đãi nhứt trong vũ trụ. Tùy theo mỗi vùng, thể thức cấu tạo nhơn sinh và tứ sinh vật có nhiều khác

biệt nhau chút ít tùy theo điều kiện thiên nhiên ưu đãi, cho nên có hình thể hơi khác nhau, như là trí thông minh, năng lực, tuổi thọ và tinh thần hoàn toàn khác biệt nhau. Hình thể, tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo, điều hành như sự quốc gia dân tộc, Trình độ văn minh không đồng đều, khoa học, văn hóa, đời sống cao thấp sai biệt nhau. Ở nhiều nơi khác trong Vũ trụ Ta Bà đã từng xảy ra chiến tranh hành tinh. Riêng Vũ trụ Ta Bà, nền tôn giáo kỳ cựu như là Bà La Môn, rồi tới Phật giáo mãi đến khi Đức Bồ sư Thích ca Mâu ni thành Phật kế nhiệm đức Tỳ La Giá Na Vô lượng quang Phật sang qua Vũ trụ mới khác, làm giáo chủ cho đến nay trên 2.550 năm.

II.- HỌC TRÌNH CỦA CÔI THƯỢNG GIỚI

Thượng giới, trung tâm quyền lực Vũ trụ Ta Bà, Đức Phật Tổ Bồ sư Thích ca Mâu ni điều hành cả Vũ trụ, đặt Ban Sinh động ở cõi Hạ giới tức Thiên đình do Ngọc Hoàng Thượng đế quản trị. Mỗi năm (Thiên đình) Đức Phật tổ đến duyệt xét mọi công việc của Thiên đình cùng nghiệm xét kế hoạch và phương án cho năm tới. Chúng ta nên nhớ Phật và Bồ Tát là vi linh tử bất diệt, còn Thiên đình mọi chức sắc và chính Ngọc Hoàng Thượng đế chỉ là vi linh tử thân dân cõi Vô sắc giới, khi đã hết thiện quả (Từ 100% trở lên) tự động từ nhiệm trở về cõi Sắc giới đầu thai, nhường địa vị cho thân dân đủ điều kiện đang chờ đợi, nhận tân nhiệm vụ. Không có bầu cử ứng cử gì hết, công việc tiến hành trật tự và hòa nhã. Cõi Thượng giới hành trình liên tục trong Hạ giới với nhiều công tác: Khuyến thiện, cải tà quy chánh, hoằng dương đạo pháp, cứu khốn phò nguy, chứng đắc và nhiếp độ những thiện tri thức và chơn tu đưa về an ngự nơi Hữu tướng giới, tiếp tục tu tập thăng hoa từ Đệ nhất phẩm Liên Hoa lên tới Đệ cửu phẩm Liên Hoa, đắc quả vị Bồ Tát. Cũng có nhiều vi linh tử đắc quả vị cao lên Bồ Tát, Bích chi Phật và Phật ở các cung đình cao hơn, khi đã chứng quả vị chánh đẳng, chánh giác ở trần gian. Tuân hành ở cung đình Thượng giới rộn rịp như là Hữu tướng giới, thông thường hàng ngàn, hàng triệu vi linh tử tu tập ở Cửu phẩm Liên Hoa rất lâu, có nhiều vị vẫn còn lệt đệt rớt đài, phải ở lại cung đình thấp, tiếp tục tu thêm chờ khóa tới. Các vi linh tử đắc quả được thăng hoa về Hữu tướng giới, được tiếp nhận ở Đệ nhất cung đình, chung với quý vi linh tử được quý Bồ tát nhiếp độ do duyên nghiệp. Tất cả vi linh tử mới tiếp thu đều được tập trung vào từng lớp thuộc Đệ nhất cung đình. Mỗi lớp thông thường từ 1000 đến 1500 vi linh tử (Được chấp nhận là A la Hán cấp I cứ thăng hoa lên tới cấp 9) chung nhau, ăn uống chung nhau, mặc chung đồng phục, ngủ chung nhau một phòng, đồng tính Nam hết, nếu muốn cứ đồ đồng tính Nữ hết. Mọi hưởng thụ hoàn toàn do ảo tưởng: thực phẩm tự đưa đến, ăn rồi tự dung biến mất, quần áo mặc đồng phục, muốn màu sắc gì ra thứ nấy, ngủ muốn giường thất bảo, tự nhiên có sẵn thức dậy là mất đi, Tới giờ học tập do Bồ tát hướng dẫn ra lệnh tập hợp vào phòng học bàn ghế có sẵn, Bồ tát Giảng sư thuyết giảng xong, tự do dạo mát, giải trí, chuyện trò. Tới khi xong khóa học thời gian rất lâu vì chuyên luyện tập tu hành, công quả, và thuyết lý nghiêm túc, thâm sâu, phải qua một cuộc khảo sát năng lực công quả tu tập và thuyết lý đầy đủ điều kiện, hội đủ số điểm chứng đắc mới được thăng hoa lên cung đình cao hơn, còn ai rớt điểm phải nhồi lớp chờ tới kỳ sau. Mỗi khóa học hạng kỳ cả mấy trăm năm (1 năm Thượng giới bằng 100 năm Trần thế). Do đó có nhiều vị lên trôn xuống trần đầu thai tu tập ngắn hạn hầu về Thượng giới thăng hoa lên cấp bậc cao hơn. Điền hình Bạch thị Lan làm quan Tể tướng 8 vợ 12 con trẻ phải từ quan theo Điều thiên sư về núi tu hành trở về Thượng giới. Tới Cửu phẩm Liên hoa tính ra cả mấy chục ngàn năm, mới được thăng hoa lên Vô tướng giới chứng quả vị Bồ tát ở cung đình Đạo Lợi và phải trải qua tu tập và giáo nghiệm năng lực mới

được thăng hoa Bích chi Phật ở cung Đâu Suất. Nơi đây phải qua một cuộc trắc nghiệm sau khi đã hoàn tất chương trình huấn tập và trình duyệt đạo tập về phương diện Y dược và thiết lập tôn giáo mới ở trần gian, chám đầu mới được thăng hoa lên quả vị Phật và thượng vinh thăng lên Phi vô tướng giới, đạo tập công phu vững chãi mới được liễu đạo và tiến hành Phật vụ chính thống cũng như muôn triệu Phật đã đắc quả vị từ hàng tỷ năm.

III.- TUẦN HÀNH THƯỢNG GIỚI.

Mỗi Vũ trụ có lẽ lối tuần hành riêng biệt do thời gian tính và không gian tính. Trong Thiên nhiên vô không gian tính và vô thời gian tính, hiện đang có 7 Vũ trụ đang tuần hành Thành trụ hoại không tùy nơi thành hình, còn thời gian tính tùy theo năng lượng của mỗi Vũ trụ khi thành hình và thời gian Trụ hoại không tùy theo tính cách của Vũ trụ. Cho nên có Vũ trụ mới bắt đầu hình thành, thời đã có Vũ trụ khác đang trên đà trụ thể, tức là phát triển lên đầy đủ Thượng giới và Hạ giới, đồng hành có Vũ trụ đang bị hoại thể, tức là Thượng giới hết năng lực điều động, để cho Định tinh mất năng lượng phải nuốt hành tinh của nó để tiếp tục sinh động, đến khi hết hành tinh, hộ tinh, tuế tinh, vẫn thạch và không trần, nó trở thành hung tinh. Nó bắt tay sang nuốt những thái dương hệ chung quanh, tạo ra hung tinh hạng nặng, lang bạt đưng phải những hung tinh khác, là cả một trận chiến hung tinh dữ dội, kinh động những thái dương hệ lân cận. Thành quả trận chiến hung tinh thắng sẽ nuốt hết hung tinh bại, phình ra to lớn hơn, cứ thế đi tới đâu sát phạt tới đó hàng triệu, tỷ năm, cứ đưng độ chiến trận, cứng tăng cường hung tinh thành siêu đưng. Cuối cùng chỉ còn 2 siêu hung tinh, kỳ phùng địch thủ. Chúng sáp trận mãnh liệt cả thời gian lâu mới tàn trận chiến. Siêu hung tinh cuối cùng vô địch, chỉ còn một mình trong Vũ trụ, nghinh ngang một thời gian, hết năng lượng vì không có tiếp liệu gì hết. Nó bắt đầu kiệt sức và chết, thân xác không lồ chịu phân hóa trở thành nguyên tử hết và tập hợp thành những khối Hỗn Nguyên trong thiên nhiên, không còn hình thể gì nữa hết, phải chờ đợi hàng tỷ tỷ năm. Đây là thời gian Không trong định luật Thành Trụ Hoại Không. Lúc Hoại các sinh vật thể trong tất cả hành tinh đều bị tan xác mất hết, chỉ đến Phật, Bồ Tát, Thánh, Thần, Chức sắc Thiên đình, các vi linh tử vĩnh viễn bất thối chuyển cùng chịu chung số phận, để cùng nhau sau khi phân hóa Vũ trụ, đều trở thành nguyên tử trong hỗn nguyên khối của Thiên nhiên. Tuần hành Thượng giới cũng chịu chung tuần hành của Vũ trụ do năng lực đầu tiên là ánh lửa khi va chạm Âm tử và Dương tử trong hỗn nguyên khối, tập hợp nhau trở thành Nhiệt lượng to lớn của cả khối hỗn nguyên, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa tạo ra khối lửa đầu tiên xoay tròn một chỗ có đường kính 18 tỷ quang niên (Vũ trụ Ta Bà). Từ đó tạo hình ra Thượng giới và Hạ giới cho Vũ trụ Ta bà. Như vậy theo nhận định của con người trong Vũ trụ Ta bà là sinh vật ưu đãi nhất có năng lực làm bá chủ ngự trị tất cả vật thể trong Vũ trụ. Đứng ra mọi vật thể đều sinh động hết, nhưng do chậm mau khác nhau (Thời gian tính) và ngự trị khác chỗ nhau (Không gian tính): Sanh hành tinh và Trụ hành tinh là do con người nhận định. Cũng như vô hình vật thể và hữu hình vật thể do chúng ta không thấy mà chấp nhận, chúng vô phản quang, mắt thường không thấy, chớ chúng đều có hình thể. Ngày nay người ta áp dụng y phục bất phản quang, để trở thành vô hình. Các phi cơ tàng hình, các xe tăng vô hình, các chiến hạm vô hình, tiềm thủy đình tàng hình, rất quan trọng trong chiến tranh, khiến địch thủ không biết đâu mà tác xạ hết sức tai hại. Những chiến cụ này đã từng lâm trận khiến địch thủ bại trận dễ dàng. Như trận Bảo táp sa mạc với những xe tăng, không người lái, nã súng bắn địch quân mà xạ thủ chỉ nằm dưới hầm nhận máy điều khiển (Remote).

Sacramento. Ngày 10 tháng 8 năm 2015